



ข่าวประชาสัมพันธ์

“ความร่วมมือการรับซื้อวัตถุดิบสัตว์น้ำ กลุ่มปลาโอของไทย จากเรือประมงไทย”

ระหว่าง สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมประมงอวนล้อมจับ(ประเทศไทย)

กรุงเทพฯ: 11.00 น. 1 สิงหาคม 2567 ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมประมงอวนล้อมจับ(ประเทศไทย) และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันผลักดัน และสนับสนุนการใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำกลุ่มปลาโอ (ปลาโอดำ โอลาย โอหลอด) ที่ได้จากเรือประมงไทย ในน่านน้ำไทย เข้าสู่โรงงานปลากระป๋อง ช่วยชาวประมงยกระดับราคาสัตว์น้ำในประเทศ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีกรมประมง และศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นสักขีพยาน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำและสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ชาวประมงไทยอย่างยั่งยืน โดยสินค้าสัตว์น้ำกลุ่มปลาโอของไทยต้องมาจากการจับที่ปราศจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีระบบการควบคุมและติดตามเรือที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ มีระบบการจ้างงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม ตามกฎหมายไทย

ดร.ชรินทร์ ชลิตราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า

- สมาคมฯ สนับสนุนนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือชาวประมงไทย ยกย่องระดับราคาสัตว์น้ำให้ดีขึ้น เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด ควบคุมการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย สินค้าเถื่อน ผิดกฎหมายประมง เป็นต้น สมาคมฯเห็นด้วยในการสร้างสมดุลภาพและความเป็นธรรมด้านราคาให้กับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่ ชาวประมงไทย อุตสาหกรรม ค่าปลิก-ค่าส่ง ตลอดจนถึงผู้บริโภค โดยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการช่วยเหลือชาวประมงไทยให้อยู่ได้ อุตสาหกรรมอยู่ได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและช่วยเหลือร่วมกันมาโดยตลอดอยู่แล้ว
- สมาคมฯ ได้ขอความร่วมมือจากโรงงานสมาชิกทั้งภาคใต้และสมุทรสาคร ช่วยรับซื้อปลาจากเรือไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปลาโอ (ปลาโอดำ โอลาย โอหลอด) เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำให้แก่ชาวประมง และได้ข้อสรุปพร้อมกันว่า “ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2567 สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ยินดีรับซื้อสินค้าปลาโอจากเรือไทยที่เป็นสมาชิกสมาคมอวนล้อมจับ(ประเทศไทย) 382 ลำ ปริมาณรวม 20 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 800 ล้านบาท โดยซื้อเพิ่มขึ้นจากปกติเป็นมูลค่า 520 ล้านบาท หรือ 86% ความร่วมมือนี้จะช่วยกระจายรายได้ให้ชาวประมงไทย ทำให้ราคามีความเสถียรภาพ”

นายณัฏฐ์ ธาริรัตนวิบูลย์ นายกสมาคมประมงอวนล้อมจับ(ประเทศไทย) กล่าวว่า

- “ทางสมาคมอวนล้อมจับฯ ได้หารือกับสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และกรมประมง ภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ กลุ่มปลาผิวน้ำ มาอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้โรงงานช่วยรับซื้อวัตถุดิบปลาจากเรือไทยก่อน อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงราคาปลาโอดำ 45-50 บาท/กิโลกรัม ปลาโอลาย 35-40 บาท/กิโลกรัม และปลาโอหลอด 30-35 บาท/กิโลกรัม เป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ ทั้ง 2 สมาคมฯ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์สินค้ากลุ่มปลาโอในประเทศเป็นระยะๆ โดยกรมประมงเป็นคนกลาง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและยั่งยืน”